

# MTTQ HƯNG HÀ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy vai trò cầu nối cấp ủy, chính quyền với nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Đường nông thôn mới ở xã Chí Hòa (Hưng Hà).

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà chia sẻ: MTTQ các cấp trên địa bàn đã tích cực đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương gắn với triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong những năm qua, hoạt động công tác mặt trận của huyện Hưng Hà có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: MTTQ các cấp trong huyện được kiện toàn và củng cố, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ huyện đến cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ mặt trận tham gia cấp ủy đảng, chính quyền các cấp

ngày càng tăng. Hoạt động của mặt trận ngày càng hướng về cơ sở, khu dân cư... Trong những năm gần đây, MTTQ xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, góp phần đưa 100% xã trong huyện về đích xây dựng NTM năm 2018. Ông Ngô Văn Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã phát huy thế mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, nhân dân đồng thuận thực hiện xây dựng khu xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tập trung. MTTQ xã cũng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động hiệu quả, thu hồi hơn 1,5ha khu đồng Con Cua, thôn Văn Quan để xây

dựng khu xử lý tập trung chất thải rắn. MTTQ xã cũng đã tăng cường chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Nếu như năm 2016, tỷ lệ gia đình tổ chức hỏa táng người thân qua đời mới đạt 33,1% thì đến năm 2020 đạt 42%. Việc tổ chức lễ hội, mừng thọ hàng năm được thực hiện trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, góp phần xây dựng, duy trì và phát triển các tiêu chí xây dựng NTM. Thôn Thượng Lãng, xã Minh Hòa có 405 hộ với 1.239 khẩu. Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng NTM, Ban công tác mặt trận thôn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công làm đường

giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Bà Đỗ Thị Mau, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thượng Lãng cho biết: Để góp phần xây dựng NTM, nhân dân trong thôn đã hiến 248m<sup>2</sup> đất; 5 hộ tháo dỡ công trình phụ; 22 hộ tháo dỡ tường bao; nhân dân cũng tham gia 2.805 công lao động; con em xa quê ủng hộ 122 triệu đồng. Nhờ đó, toàn thôn đã hoàn thành 5 tuyến đường chính dài 1.639m và xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước với chiều dài 1.010m.

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Hưng Hà đã tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" và đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh việc tích cực vận động nhân dân xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ huyện còn vận động quyền góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của huyện. Trong 5 năm qua, quỹ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 175 nhà đoàn kết, tặng trên 10.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Hoạt động tích cực của MTTQ các cấp còn góp phần để hàng năm toàn huyện có 89,2% khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 91,3% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; gần 60% đồng hộ đạt danh hiệu "Đồng hộ văn hóa". 5 năm qua, toàn huyện có 579 lượt chùa đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu" và 148 lượt xứ họ đạt danh hiệu "Xứ họ đạo 4 gương mẫu". MTTQ các cấp còn tăng cường năm tình hình, điển hình tư tưởng trong nhân dân thông qua đội ngũ cán bộ mặt trận thường xuyên bám sát địa bàn. Từ đó, kịp thời phản ánh, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền biện pháp giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở. Để giữ vững nhịp cầu ý Đảng, lòng dân, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.

MAI THỤ

# TRƯỜNG THCS HỢP HƯNG Học tập và làm theo Bác

Với phương châm "Rèn thầy trước, luyện trò sau", những năm qua, thầy và trò Trường THCS Hợp Hưng luôn nỗ lực, tích cực học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu phong trào thi đua của ngành Giáo dục huyện Đông Hưng.

Cô giáo Phạm Quỳnh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Hưng cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ nhà trường đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên đảng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân. Trong đó, nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Là một cán bộ quản lý, cô giáo Phạm Quỳnh Hương luôn phát huy quyền tự chủ của hiệu trưởng trong quản trị trường phổ thông gắn với trách nhiệm giải trình của thủ trưởng đơn vị, đặc biệt luôn tiên phong đổi mới về tư duy, nhận thức, hành động. Trong thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường các hoạt động kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, giúp đỡ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Cô giáo Phạm Quỳnh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Hưng cho biết thêm: Trong phân công chuyên môn, nhà trường không thực hiện hướng "cao bằng" lao động mà cần có sự năng lực, chuyên môn của mỗi cá nhân, vì quyền lợi học tập của học sinh làm chuẩn, bảo đảm tính ổn định cho cả năm học. Điều quan trọng hơn cả là Trường THCS Hợp Hưng biết phát huy tối đa sức mạnh nội tâm, kết hợp linh hoạt hoạt động với sự yêu thích, niềm đam mê sáng tạo của học sinh và cán bộ, giáo viên.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Trường THCS Hợp Hưng lồng ghép trong các buổi giao ban công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Qua những buổi sinh



Học sinh Trường THCS Hợp Hưng quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên và giáo viên được trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Từ đó cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học được ứng dụng. Việc tăng cường các hoạt động tự làm đồ dùng dạy học, khai thác trên địa bàn học sinh, đặc biệt là kỹ năng dạy học trực tuyến và khai thác tài nguyên Trường tích cực tham gia. Đặc biệt, các thầy cô giáo đã tích cực đưa việc học và làm theo Bác vào nội dung giảng dạy ở tất cả các môn học, đặc biệt là tích hợp vào môn Giáo dục công dân, môn Ngữ văn, Lịch sử... để giảng dạy cho học sinh. Đồng thời, kết hợp linh hoạt hoạt động với hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, vui chơi giải trí giúp học sinh tiếp thu kiến thức bài học tốt hơn.

Đối với học sinh, nhà trường định hướng cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trao đổi, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ vận dụng thực hiện nội

dung học tập phong cách, lễ lối làm việc khoa học của Bác, nhất là thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy". Những phong trào thi đua như: học tốt, sáng tạo khoa học, cùng bạn tốt trường, uống nước nhớ nguồn... được nhà trường tổ chức thường xuyên, giúp các em rèn luyện đạo đức, khơi dậy tinh thần "Tuong thân tương ái", sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhờ sự thể hóa và vận dụng khéo léo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ vững và nâng cao. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi của Trường THCS Hợp Hưng năm học vừa qua đạt 84,1%; chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi xếp thứ nhất huyện. Trường có 1 học sinh có sản phẩm đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trường học toàn quốc năm học 2019 - 2020. Hiện tại, Trường có 3 học sinh và 2 giáo viên đang tham gia thi vòng bắt cấp quốc gia cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

NGUYỄN THỊ NHUNG TRANG (Trường Chính trị tỉnh)

## PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

# THÀNH PHỐ Xây dựng trường học không khói thuốc lá

"Đây là hình thức truyền thông rất gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện", đó là lời nhận xét của em Bùi Khánh Toàn, lớp 8A5 Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình) sau khi cùng gần 500 học sinh tham gia đồng diễn thể thao không khói thuốc. Tất cả các học sinh khi được hỏi đều hào hứng chia sẻ: Chương trình thật mới lạ và ý nghĩa đối với chúng em, tạo niềm vui khi đến trường, giúp chúng em có kiến thức đầy đủ để cùng nói không với thuốc lá và tuyên truyền đến người thân xây dựng môi trường không khói thuốc.

Là đơn vị triển khai cuối cùng của tỉnh trong chương trình đồng diễn nhưng tại Trường THCS Tây Sơn, từ Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên đến học sinh rất quyết tâm thực hiện, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình giảng dạy của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn cho biết: Mặc dù nhà trường đang trong giai đoạn xây dựng và sửa chữa nhưng Trường vẫn tích cực chuẩn bị và tổ chức chương trình. Chương trình đồng diễn để cao tinh thần thể thao rèn luyện sức khỏe

và tinh cộng đồng trong việc chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc và môi trường sống không khói thuốc. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang tính giáo dục cao cho học sinh. Qua đây giúp các em học sinh hiểu rõ vai trò của mình trong việc xây dựng trường học không khói thuốc. Năm 2019, trên địa bàn thành phố, hoạt động này cũng đã được triển khai tại Trường THCS Kỳ Bá và mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng môi trường không khói thuốc. Cùng với hoạt động đồng diễn, tại các đơn vị trường học của thành phố, hoạt động tuyên truyền và xây dựng môi trường không khói thuốc cũng được triển khai bằng nhiều hình thức.

Tại Trường THCS Lương Thế Vinh, biển "Cấm hút thuốc" và pa nô "Trường học không khói thuốc" được đặt ở hành lang đến các lớp học, phòng họp... Việc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đã được đơn vị thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Nhờ vậy đã mang lại những kết quả tích cực trong xây dựng trường học không khói thuốc. Cô giáo Nguyễn



Đồng diễn thể thao phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình).

Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được nhà trường chú trọng thực hiện từ nhiều năm nay. Để hoạt động này đạt hiệu quả, nhà trường gần đây đã triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Không chỉ chú trọng việc học kiến thức trên lớp, tổ chức cho học sinh ký cam kết không hút thuốc lá, nhà trường còn chú trọng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường về giám sát học sinh tại nơi cư trú. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá được đưa vào tiêu chí thi đua của giáo viên và học sinh, khuyến khích giáo viên đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào giờ giảng một cách linh hoạt, phù hợp. Điều đó góp phần ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc lá ở một số học sinh và giảm hẳn việc hút thuốc lá

đối với cán bộ, giáo viên nam trong Trường học.

"Độ tuổi học sinh luôn có những thay đổi về tâm lý rất nhanh, nhiều em muốn chứng tỏ mình đã trưởng thành nên bắt đầu thử hút thuốc. Thuốc lá rất dễ nghiện nhưng đã nghiện lại rất khó bỏ. Các em học sinh cũng chưa hình dung hết khi đã nghiện thuốc lá không những có thể phải mang theo gánh nặng bệnh tật suốt đời mà còn mang theo gánh nặng về kinh tế. Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh luôn chú trọng đến các hoạt động hướng đến tuổi trẻ học đường, chọn học sinh là đối tượng đích để triển khai các chương trình tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá" - bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ.

Xác định khâu tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc

xây dựng trường học không khói thuốc lá, những năm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trường học triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như: truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, lồng ghép với các buổi ngoại khóa về tác hại của thuốc lá... Ngay từ đầu năm 2020, chương trình đã triển khai lắp đặt mới pa nô "Trường học không khói thuốc" tại 35 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Điều đó đã đem lại hiệu quả tích cực hơn, chính các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực phòng, chống thuốc lá xâm nhập học đường, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc, hạn chế hiện tượng hút thuốc lá trong các bộ phận học sinh khi đi học, đón con đi học tại khu vực cổng trường.

HOÀNG THỊA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

## THÁI THỤY 1.425 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Theo kế hoạch, từ ngày 30/11 đến ngày 4/12, huyện Thái Thụy tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho nam công dân tại 36 xã, thị trấn. Đây là những thanh niên có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, đã qua khám sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở.

Trong các ngày khám sơ tuyển sức khỏe vừa qua, huyện Thái Thụy có 1.700 nam thanh niên tới 36 điểm trạm y tế các xã, thị trấn để khám. Kết quả đã tuyển chọn 1.425 nam thanh niên đủ điều kiện sức khỏe để gọi khám tuyển tại huyện. Sau khi khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tiếp tục triển khai chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021.

## Vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Đến ngày 25/11/2020, huyện Thái Thụy đã vận động quyền góp được hơn 2 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh phát động nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra, Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy đã tổ chức triển khai, kêu gọi vận động quyền góp sâu rộng đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện. Sau một thời gian ngắn kêu gọi vận động đã có hàng nghìn tổ chức, cá nhân, công nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ huyện đang chuyển số tiền này đến Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.



TRẦN TUẤN